

'ชาขาว' สร้างประโยชน์ต่อ



คนไทยคุ้นเคยกับ

การดื่ม "ชา" มานาน หลากคนเลือกดื่มชาเพราะ เห็นว่าให้ความสดชื่น และทำให้ประโยชน์มากกว่าน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่ม อื่นอีกหลายชนิด ซึ่งตรงกับงานวิจัยของทั่วโลกที่ทำการศึกษาริจัยและพบว่าชาเป็นสมุนไพร ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มหาศาลต่อผู้ดื่ม ชามีหลาย ประเภทแต่ที่คุ้นเคยคือชาเขียว ชาดำ และชาขาว โดยชาขาวเป็นชาที่มีคุณภาพนิยมในหมู่ชนชั้นสูง ชาขาวสุดยอดราคาเรียกว่าซิลเวอร์ นิคเคิล หรือ อินเดียน ในภาษาจีน เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ชาที่หายากมีรูปลักษณ์เหมือนเข็ม และมีขนสีขาว ประกายเงินปกคลุมอยู่ จึงมีชื่อที่เรียกขานว่า "เข็มเงิน" เมื่อชงชาขาวจะได้มีรสชาติเหลืองทอง มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานอ่อน ๆ

สถาบันก้นกว่าวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลคัลิฟอร์เนีย นำชาขาวมารักษาและ วิจัยเปรียบเทียบกับชาเขียว พบว่าชาขาวมีสาร แอนติออกซิเดนท์สูงกว่าชาเขียว 8 เท่า การดื่ม ชาขาวจึงให้ความรู้สึกสดชื่น กระชุ่มกระชวยและ ให้ประโยชน์มากกว่าชาเขียวหรือชาชนิดอื่น สาร ในชาขาวช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้ทำงานได้ดีขึ้น ช่วยลดคอเลสเตอรอลแอลดีแอล หรือไขมันเลว และเพิ่มเฮซีทีแอลหรือไขมันดี ซึ่ง ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขมันอุดตัน หลอดเลือด ขณะที่ข้อมูลในวารสารวิทยุเคมีคุ้มกันทางการแพทย์และโรคมะเร็งที่ฉบับประจำเดือน พ.ย. ระบุว่า สารต้านอนุมูลอิสระในชาขาว โดยเฉพาะอีพิจิโนโกลนป้องกันอาการติดเชื้อเอชไอวี ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า ชาขาวเข้มข้นช่วย ป้องกันไม่ให้ เชื้อเอชไอวีจับตัวกับเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิดที่มีความสำคัญ ต่อภูมิคุ้มกันใน ร่างกายที่เรียกว่า "ทีเซลล์" ซึ่งเป็นด่านแรกที่ ทำให้มีโอกาส ติดเชื้อเอชไอวีได้



ล่าสุดผลงานการวิจัยจากกึ่งตัน ยูนิเวอร์ซิตี ประเทศอังกฤษ ระบุว่า การดื่มชาขาวมีผลดี ต่อสุขภาพของคนรวมกมอาจไม่จำเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง การเกิดโรค ไขมันอุดตัน และลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด นัก วิจัยได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและสารอาหาร จากพืชชนิดต่าง ๆ กว่า 21 ชนิดและสารสกัด จากสมุนไพรประเภทต่าง ๆ ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายคนอย่างไร ซึ่งจากผลงานวิจัยพบถึงประโยชน์ ของสารอาหารที่อยู่ในชาขาวในปริมาณมากกว่าพืช

และสารสกัดจากสมุนไพรชนิดอื่น ๆ
ชนิดอื่น มาพร้อมกับ ชูช ตูจ
ออฟ โทพี ไชเอินส์ ถึงกับ ยูนิเวอร์ซิตี



เชื่อว่า สารประกอบในชาขาวจะช่วยป้องกันการ ทำงานของเอนไซม์ที่จะเข้าไปทำลายชั้นอีลาสติน และคอลลาเจน ซึ่งถ้าเอนไซม์ทั้ง 2 ชนิด คือ อี ลาสเตส และคอลลาจีเนส สามารถทำงานจะส่ง ผลให้ผิวหนังที่หย่อน นานไปกว่าที่จุดเอนไซม์จะมี ผลต่อการทำงานของข้อต่อกระดูก ทำให้ไขข้อ อักเสบ หรือที่รู้จักกันดีว่าโรครูมาตอยด์ และเป็นที่ ทรมกันดีว่าการทำงานของเอนไซม์และปฏิกิริยา การรวมตัวกับออกซิเจนของสารในผิวหนัง หรือที่ เรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชัน เป็นสิ่งสำคัญของการ ทำงานบุคลิก ๆ ในร่างกายคน แต่ด้วยปฏิกิริยาเหล่านี้ มีมากเกินไปหรือผิดปกติจะทำให้เกิดผื่นคันผื่น รังแค

ในด้านความงาม สารแอนตีออกซิ เดนต์ในชาขาว จะช่วยปกป้องผิวจากภายใน โดยป้องกันการสูญเสียมโปรตีนในชั้นผิวจาก ภาวะบวนการออกซิเดชัน มีส่วนในการปกป้อง เซลล์ผิว อันเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยหรือจุด ดำดำ พัฒนากระบวนการภูมิคุ้มกันผิว ยับยั้งอนุมูล อิสระที่มีสาเหตุมาจากรังสียูวี ซึ่งหากกระบวนการภูมิคุ้มกันของเซลล์ผิวยังทำงานได้ปกติ ถือเป็นส่วนช่วย ในการป้องกันการเกิดโรคและริ้วรอยผิวแห้ง และช่วย ให้ต่อมเหงื่อหรือขจัดสารพิษออกจากผิว ทำให้ผิว ไม่แห้งกร้าน สรรพคุณของชาขาวอีกประการหนึ่ง ก็คือช่วยลดน้ำหนัก จากการศึกษาพบว่าสารแทนนิน และสารคาเทชิน ในชาขาวทำให้เนคานอติซึมใน ำร่างกายดีขึ้น ผลการวิจัยถึงงานได้มาก เป็นผลทำให้ น้ำหนักตัวลดลง โดยที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตรา การเต้นของหัวใจ